



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ มติ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๑๗๘ - ๒๑๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้คัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ พร้อมทั้งโครงร่างผลงาน และแนวคิดในการพัฒนางาน ของข้าราชการจำนวน ๕ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และให้ข้าราชการดังกล่าวส่งผลงานให้พิจารณา ประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวน ๔ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด) โดยการพิจารณาแต่งตั้ง ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะไม่ก่อนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับเอกสาร หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน รวมทั้งไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วย

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติและโครงร่างผลงานของผู้ขอรับ การประเมิน ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงาน
๔	<p>ชื่อ - สกุล นางสาวชนิดดา ทิศนุกูล</p> <p>ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๑</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p> <p>สังกัด สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๑</p>	<p><u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u></p> <p>เรื่อง การจัดทำแผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u></p> <p>เรื่อง การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</p>
๕	<p>ชื่อ - สกุล นายจตุพร มาहन</p> <p>ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๑๒</p> <p>ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ</p> <p>สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๑๒</p>	<p><u>ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน</u></p> <p>เรื่อง โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน</u></p> <p>เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) (การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี</p>

ตรากรม

Yana

Signature